



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๗๕๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
 ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผ.กทม. ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารจับมือทุกภาคส่วน เดินหน้า ๒ ปี ให้ได้ ๘๐๐ กม.	dailynews thansettakij thairath mgronline workpointtoday ejan innews plewseengern acnews matichonweekly ch๓plus telecomlover prachatai komchadluek matichonweekly voicetv facebook.com/ สำนักข่าวไทย twitter.com/mxphone twitter.com/Skyboyz๑๕ twitter.com/ MatichonOnline twitter.com/ Thairath_News	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม.กล่าวหลังร่วมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยการรื้อถอนสายสื่อสารบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ซ.สุขุมวิท ๕๕ ว่า โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นเจ้าภาพ เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้ง กทม. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และผู้ประกอบการ ต้องขอบคุณความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยเริ่มจากการรื้อถอนสายสื่อสารที่ตายออก จากนั้นจึงนำสายลงดิน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก แต่ต้องทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการระดมเงินทั้งต้องพิจารณาให้เหมาะสมทั้งกับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยหลังจากการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จ กทม.จะออกประกาศควบคุมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่างข้อบัญญัติ กทม. ผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. หรือ กฟน. ในการพาดสายสื่อสาร หากไม่มีใบอนุญาต กทม. จะดำเนินการตามกฎหมายเรื่องความสะอาด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสายสื่อสารพาดกรงรั้งในอนาคต	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณ ซ.สุขุมวิท ๕๕ ตามแผนแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย และลดอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย - วางระเบียบการพาดสายสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร	- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จในการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	กทม. ร่วมกับ JICA และเมืองโยโกฮาม่า จัดเสวนาขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	matichon dailynews prachachat thestandard bangkokpost siamrath komchadluek innews naewna siamturakij headtopics banmuang facebook.com/MCOT NewsFM๑๐๐.๕ twitter.com/thestandardth twitter.com/NSNews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังการประชุมเสวนา “กทม. กับ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (The Bangkok Climate and Energy Action Conference for Net Zero Greenhouse Gas Emission)” ว่า ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนนับเป็นประเด็นสำคัญที่แต่ละประเทศให้ความสนใจและเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและเมืองคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ.๒๐๕๐ และเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง กทม.ได้รับการสนับสนุนจาก JICA และเมืองโยโกฮาม่าอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังได้รับการ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานเพื่อมุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและเมืองคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero)	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ตั้งเป้าสู่ Net Zero	๒๐๒๒	สนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินโครงการ City-to-City Collaboration for Zero-Carbon Society ร่วมกับเมืองโยโกฮาม่า การดำเนินงานตามแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเพื่อดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีกิจกรรมที่สนับสนุน ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานของ กทม. (๒) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน และ (๓) การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชน ซึ่ง กทม. จะเป็นผู้นำร่องโครงการ “กทม. ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)” เพื่อเป็นแบบอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่องค์กรอื่น โดยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทรัพย์สินของ กทม. วางมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้พลังงานทดแทน ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทางพลังงาน สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV car) รวมถึงการเดินทางโดยรถสาธารณะ ที่สำคัญคือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดซับก๊าซเรือนกระจก		แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
๓	ผว.กทม. กำชับโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. ต้องโปร่งใสและคุ้มค่า	prbangkok matichon komchadluek today.line.me	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference) ว่า โครงการที่ต้องใช้งบประมาณทั้งหมดขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณานำเงินงบประมาณของกองทุนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้รายงานผลดำเนินการจ้างบุคลากรอย่างชัดเจนในรูปแบบตัวชี้วัด ส่วนการขอใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ หรือระเบียบสำหรับการใช้เงินนอกกรอบวงเงินหรืองบประมาณเพิ่มเติม โดยระบุเหตุผลและระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกเขตปฏิบัติตาม รวมทั้งต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำหรับการเขียนโครงการเพื่อขอใช้เงินงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ได้มอบสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเขียนโครงการ เพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการและ	ด้านบวก - กำหนดแนวปฏิบัติหรือวางระเบียบการเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ที่โปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ และคุ้มค่าภาษีประชาชน พร้อมเร่งให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางการเขียนโครงการให้ประชาชน เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดวางแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบการเสนอและพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ประชาชนสามารถนำไปใช้สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
๔	ผว.กทม. ปล่อยชบวนคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทึงกระจาดประจำปี ๒๕๖๕ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	newtv prachachat dailynews innnews mgronline siamrath matichon naewna dailynews siamrath thansettakij innnews komchadluek twitter.com/ TheSenderTH twitter.com/ EmergencyAR twitter.com/ siamflashnews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังปล่อยขบวนคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ขาดแคลน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งว่า ประเพณีทึงกระจาด ถือเป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งกรุงเทพฯ และประเทศไทยมีจุดแข็งคือ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย กทม. มีความยินดีให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ - สำหรับประเพณีทึงกระจาด ประจำปี ๒๕๖๕ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป่าผ้าดิบมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง ๕๐ เขต เขตละ ๕๐๐ ชุด รวมจำนวน ๒๕,๐๐๐ ชุด โดยประสานงานกับสำนักงานเขตและหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค ในการจัดเตรียมสถานที่และชุมชนในพื้นที่แต่ละจุด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการการแจกจ่าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ปล่อยชบวนคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการให้ความช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ
๕	กทม.มอบล่ ภัยรติคุณและเงินรางวัล งานมทรรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด	matichon innews komchadluek prbangkok twitter.com/prbangkok twitter.com/ MatichonOnline	- ผศ.ทวิตา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวหลังมอบล่เกียรติคุณและเงินรางวัลงานมทรรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติดว่า กทม.ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขต และมีชุมชนร่วมใจระงับภัยยาเสพติด ที่ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ๒,๐๑๖ ชุมชน มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ๑๑,๑๑๘ คน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน - สำนักอนามัยได้จัดการประกวดผลการดำเนินงานชุมชนร่วมใจระงับภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัด กทม.รวมทั้งคัดเลือกส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัยที่มีผลการ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดดีเด่นเข้ารับรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด สำหรับพื้นที่อื่น ๆ พร้อมเชิดชูคนดีของ กรุงเทพฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จากผลการประกวดประเภทดีเด่น และรักษามาตรฐาน มีทีมได้รับรางวัล ๒๓ รางวัล และสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดได้รับรางวัล ๑๐ รางวัล		
๖	กทม.มอบป้าย ตลาด Premium Market ผู้ประกอบการ ตลาด ๖ แห่ง สร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ค้า สร้างความ เชื่อมมั่น ให้ผู้บริโภค	matichon innews facebook.com/ matichon online facebook.com/ prbangkok	- ผศ.ทวิดา กมลเวชช รพ.กทม. กล่าวหลังมอบป้ายตลาด Premium Market ของ กทม.ประจำปี ๒๕๖๕ (Bangkok Premium Market) แก่ผู้ประกอบการ ตลาดและมอโบล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขตว่า กทม.ให้ความสำคัญกับ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมอบหมายให้สำนักอนามัย (สนอ.) และสำนักงานเขต ๕๐ เขต ควบคุม กำกับดูแลสถานประกอบการด้านอาหาร รวมถึงตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ถูกสุขลักษณะและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาด Premium Market ของ กทม. ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสุขลักษณะสถาน ประกอบการ (๒) ด้านคุณภาพอาหาร (๓) ด้านผู้สัมผัสอาหาร (๔) ด้านการ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ด้านการป้องกันโรคโควิด 19 มีการ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้นทาง สามารถเป็นต้นแบบให้กับตลาดอื่น ๆ เพื่อ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัย	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือพัฒนา ตลาดในกรุงเทพฯ ให้ได้ มาตรฐาน เพื่อสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การควบคุม กำกับดูแลสถานประกอบการ ร้าน อาหาร และ ตลาด ในกรุงเทพฯ ให้ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การพัฒนาตลาดในกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐาน Premium Market ของ กทม.
๗	กทม.จัดพิธี ไหว้ครุฑดนตรี ครั้งที่ ๕๕ ระลึกและบูชา พระคุณของ บรมครูดนตรี	mgronline innews facebook.com/ Unity news facebook.com/ innews twitter.com/prbangkok	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สทว.) จัดพิธีไหว้ครุฑดนตรี ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกและบูชาพระคุณของบรมครูดนตรีที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นจะเป็นพิธีไหว้ครุฑดนตรี โดยมี รศ.วิเชียร อ่อนละมุล รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีศึกษา คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็น ประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครุ ทั้งนี้ พิธีไหว้ครุดนตรีไทยในปัจจุบันนิยมจัด ในวันพฤหัสบดี หรือหากไม่สะดวกก็มักจะจัดในวันอาทิตย์แทน โดยมี	<u>ด้านบวก</u> - สืบสานการจัดพิธีไหว้ครุ ดนตรี เพื่อระลึกและบูชา พระคุณของบรมครูดนตรีที่ ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ ศิษย์และเพื่อความเป็นสิริ มงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธี ไหว้ครุฑดนตรีของ กทม. เพื่อระลึกและบูชาพระคุณ ของบรมครูดนตรีที่ถ่ายทอด วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์และ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			รูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจน มีองค์ประกอบสำคัญคือ มีผู้อ่านโองการนำ ไหว้ครู บทบูชาครู เครื่องสังเวद्यที่เป็นอาหารคาวทั้งสุกและดิบ และมีการกำหนดเพลงหน้าพาทย์บรรเลงตามคํากล่าวคํ่าบูชาครู		ผู้เข้าร่วมพิธี

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว สวณยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์